



ประกาศกรมพิธีการทูต

ที่ ๓/๒๕๖๓

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

ตามที่ได้มีประกาศกรมพิธีการทูตที่ ๒ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล โดยกำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูลในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๑๑ ราย โดยเป็นผู้ที่ได้คะแนนความรู้ในเนื้อหาที่จะปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนความเหมาะสมในงานที่จะปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมทั้งสองส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ


๒. การรายงานตัวและการจัดจ้าง

จะเรียกผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ ๑ - ๓ มารายงานตัวในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการต่อไป โดยผู้ที่ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จะต้องทำสัญญาจ้างกับกระทรวงการต่างประเทศ และต้องนำหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด ในอัตราร้อยละ ๕ ของวงเงินค่าจ้างที่ได้รับต่อปี มาวางในวันที่ทำสัญญา ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี

ให้มีการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้โดยให้บัญชีมีอายุ ๒ ปี นับจากวันที่ประกาศ และหากมีการประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ บัญชีรายชื่อตามประกาศนี้เป็นอันยกเลิก

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ)
อธิบดีกรมพิธีการทูต

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมพิธีการทูต
ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

อันดับ	ชื่อ นามสกุล	เลขที่ประจำตัวสอบ
๑	นางสาวกรชนก นุชเกษม	๒
๒	นางสาวกรกนก พรหมสุข	๑๔
๓	นางสาวธรินธร สันประเสริฐ	๘
๔	นางสาวชญานันท์ บุราณเศรษฐ์กมน	๑
๕	นางสาวอภิสร่า บนไม้กลาง	๖
๖	นางสาวพรรณนิศา มณีสาร	๕
๗	นางสาวสถชนม์ มีนาภา	๑๕
๘	นายกฤษณ์ สุขยานดิษฐ์	๑๑
๙	นางสาวฟารีดา ยามา	๑๒
๑๐	นางสาวตุลลिया สาริบุตร	๑๐
๑๑	นางสาวปวีณา ประวัตวิไล	๓